



ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล
ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย

ดีวยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทย โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด จึงถูกก่อตั้งขึ้น โดยบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของนักวิจัยไทยให้เท่าเทียมนานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางด้านโภชนาการศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่ แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป ได้ร่วมส่งผลงานเข้ามาเพื่อขอรับทุน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนแล้ว จำนวน 30 ผลงาน

ในปี 2553 นี้มีนักวิจัยไทยให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อขอรับทุนจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 ท่าน โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณา สำหรับผู้ที่ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2010 และผู้ที่ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2010 ได้แก่ (1) รศ.ทญ.ชุตินา ไตรรัตน์วรกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ (3) รศ.พญ.ดวงพร ทองงาม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทั้ง 3 งานวิจัยได้รับเงินสนับสนุนจำนวนรวม 500,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ

ปีนี้ทางโครงการได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนดา มาตุ เสด็จมาเปิดงานประชุมวิชาการทางโภชนาการ Cerebos Award Conference 2010 พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด 2010 ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยา มหิดล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในทุกวันนี้ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญและสนใจต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีการวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาของอาหารมากขึ้น กอปรกับความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใช้ โดยให้คงคุณค่ารวมถึงคุณสมบัติในการรักษา การเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ หนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพ



ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ยกย่องผลงานวิจัยไทยสู่สากล



คือ อาหารฟังก์ชันนอล (Functional food) เช่น ชูบโกสัด ที่มีผล
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับที่มีผลต่อการทำงานของ
สมอง หรือโสม สมุนไพรจีนที่ช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ทน
ต่อภาวะต่างๆ ได้มากขึ้นมีรายงานว่า ช่วยให้ร่างกายรู้สึก กระปรี้
กระเปร่า ลดความอ่อนล้า หรือในงา ซึ่งเป็นแหล่งของแคลเซียมและ
ยังมีสารเซซามินที่มีฤทธิ์ป้องกันตับและกำจัดอนุมูลอิสระ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนอลจำเป็นต้องได้รับการ
ยืนยันถึงคุณประโยชน์ ด้วยวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางการ
ทดลองทางคลินิกเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและ
เป็นที่ยอมรับ ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการรับประทาน
อาหารครบหมวดหมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย
และการพักผ่อนอย่างเพียงพอควบคู่ไปด้วย ●